

“Sống sành” cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

15:11 30/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm tri ân các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa triển khai chương trình “Sống sành” với thông điệp “Cùng thẻ bạn yêu, làm điều bạn thích”, mang đến gần 20.000 mã ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng trên Shopee và xanh SM.

Theo đó, từ nay đến hết 24/12/2024, PVcomBank dành tặng gần 5.000 ưu đãi giảm giá cho các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard thanh toán sớm nhất trên ứng dụng Shopee hoặc website Shopee.vn. Với mỗi hóa đơn thanh toán từ 600.000 đồng vào thứ 3 hàng tuần, khách hàng sẽ được giảm giá 80.000 đồng. Ngoài ra, vào các ngày đôi hàng tháng như: 8/8, 9/9, 10/10...

PVcomBank cũng dành tặng ưu đãi giảm ngay 200.000 đồng đối với mỗi đơn hàng có giá trị từ 1.500.000 đồng. Khách hàng sẽ được sử dụng 1 lượt ưu đãi mỗi ngày và không giới hạn số lần hưởng ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Thời gian gần đây, việc sử dụng xe công nghệ trong di chuyển đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Kể từ khi ứng dụng đặt xe xanh SM ra mắt, khách hàng có thêm lựa chọn khi cần đi lại. Với số lượng xe lớn, phục vụ ở nhiều tỉnh thành và chất lượng dịch vụ tốt, xanh SM đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân và được sử dụng ngày càng nhiều.



Gần 5.000 ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard trên Shopee.

Nắm bắt được nhu cầu này, PVcomBank cũng dành tặng gần 15.000 mã ưu đãi cho các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard đến hết 12/10/2024. Cụ thể, khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Xanh SM từ 25.000 đồng trở lên sẽ được giảm giá 35%, tối đa đến 30.000 đồng. Chương trình hiện đang áp dụng cho đa dạng các dịch vụ trên nền tảng xanh SM như: ô tô (taxi, Luxury), xe máy, giao hàng.

Tại Việt Nam, Shopee hay ứng dụng Xanh SM đã trở thành những ứng dụng online tương đối quen thuộc với đại đa số người dân. Theo số liệu từ các báo cáo thương mại điện tử, giá trị giao dịch hàng hóa trên Shopee năm 2023 đứng đầu Đông Nam Á và chiếm tới 50% tổng giá trị toàn thị trường, đạt khoảng 47,9 tỷ USD nhiều hơn gấp đôi nền tảng xếp thứ hai. Đóng góp đáng kể vào doanh số này phần lớn là nhờ phương thức thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thẻ tín dụng.

Do đó, việc hợp tác triển khai các chương trình khuyến mại giữa các đơn vị này với PVcomBank sẽ giúp quá trình thanh toán trở nên thuận tiện, chủ động, dễ dàng hơn, đồng thời gia tăng lợi ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi ưu đãi thẻ tín dụng, PVcomBank hiện cũng triển khai chương trình “Khẳng định khí chất golfer” đến hết 31/12/2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của những người đam mê bộ môn thể thao golf, với ưu đãi giảm giá 50% cho các khách hàng đặt sân tại hệ thống Alegolf và thanh toán qua thẻ tín dụng Travel Platinum thuộc bộ thẻ PVcomBank Lifestyle Mastercard.

Với mục tiêu không chỉ cung cấp giải pháp tài chính toàn diện mà còn nâng cao giá trị trải nghiệm người dùng, PVcomBank liên tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, kiến tạo phong cách sống hiện đại, tiện ích cho khách hàng.



Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard thanh toán các dịch vụ Xanh SM Bike, Taxi hoặc Express sẽ được giảm giá 35%.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi trên Shopee, Xanh SM hay tại hệ thống Alegolf, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard cũng được hưởng nhiều chính sách hấp dẫn khác thuộc hệ sinh

thái ưu đãi thế giới wow như: Giảm tới 50% khi sử dụng mã “PVCOMBANK50” để mua sắm tại thương hiệu đồ gia dụng cao cấp BOSCH; giảm 35% khi đặt phòng tại hệ thống khách sạn và resort 5 sao đẳng cấp Wyndham Hotels & Resort; tặng 1 đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại Capella Hotel & Resorts; tặng 1 món chính khi dùng bữa tại hệ thống nhà hàng trong chương trình One Dines Free.

Không những vậy, khách hàng còn có thể tận hưởng hàng loạt ưu đãi đặc quyền khi sở hữu thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard như: Tích điểm PVOne mọi giao dịch tới 8% để đổi hơn 2.000 quà tặng hấp dẫn trên ứng dụng PVConnect; trả góp lãi suất 0% với kỳ hạn linh hoạt tới 12 tháng khi mua sắm tại hơn 6.000 cửa hàng của các thương hiệu lớn trên toàn quốc; hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm trực tuyến trên ứng dụng PVConnect tại hệ thống đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki), công nghệ (FPT Shop, thế giới di động), du lịch hàng không (Vietnam Airlines, VietjetAir, Agoda)...

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/%E2%80%9Csong-sanh%E2%80%9D-cung-the-tin-dung-pvcombank-lifestyle-mastercard>